
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ครั้งที่ 2/256๗ 
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567  เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย (ห้อง 124) อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
.................................................................... 

ผู้มาประชุม   
1. นายเกษม  วิศวไพศาล  ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
2. นายสุเทพ  ชำนาญ   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
3. นายสมปอง  ดวงจิต   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายสันติ  กุณาใหม่  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นายดิษฐ์  ชั่นหิน   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
6. พระโกศัยเจตินารักษ์    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
7. นางสุดสวาท  มงคลเจริญวงศ์  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
8. นายรวิชญ์  วงศว์รกุล  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
9. นายวิทยา  สุริยะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาวนุชศุภางค์ ถิ่นเดิม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. พระมหาเมธี วชิรธรรม   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
2. นายเชิดพงษ์  แก้วเอ้ย   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นางสาวศริิประภา ม้าห้วย   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
4. นางสาวนุชนาถ พุทธวี   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
5. นางอังคณา  รอบรู้   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
6. นายปัญจพล  ประสิทธิโศภิณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอรรถนนท์ อุดคำมี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันชัย  รองผู้อำนวยการ 
2. นางปราณี  ต่อมดวงแก้ว  รองผู้อำนวยการ 
3. นายศิริชัย  นาระกันทา  รองผู้อำนวยการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีเรวัธ จิตจง   รองผู้อำนวยการ 
5. นางลัดดาวลัย์ ไชยรินทร์  หัวหน้างานวางแผน 
6. นางสาววาทินี ปวงเริ่ม   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม เวลา  ๑4.0๐ น.   นายเกษม  วิศวไพศาล ประธานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ปัจจุบันมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานทุกด้าน ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรใหม่ โยการนำ AI บรรจุในหลักสูตรให้ทันสมัยและรองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยเริ่มจาก
การส่งครูและบุคลากรไปพัฒนาตนเอง 
 ๑.2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล              
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No  Gift  Policy)   เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เป็น
นโยบายที่กำหนดให้ “ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของสถานศึกษา จะไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน, 

ของขวัญ, ของกำนัล, หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ครั้งที่ 1/2567                 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  

พระโกศัยเจติยารักษ์  แจ้งแก้ไขนามฉายา พระมหาบุญชิต อติธมฺโม เป็น พระเมธีวชิรธรรม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้ง 
  - เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู                        
เอกสารประกอบ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0601/4178 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2567  ขอแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฎิบัติราชการ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่มีการ
พิจารณารับย้ายครูให้สอดคล้องกับความต้องการสถานศึกษา  

นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณีรับย้ายข้าราชการครู ซึ่งมีข้าราชการครูยื่นแจ้งความ
ประสงค์ขอย้าย จำนวน 3 ราย โดยวิทยาลัยได้รับย้ายคุณครูเปมิกา อินทรประดิษฐ์ ครูสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ย้ายจากวิทยาลัยสารพัดช่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1  สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์  นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

 - ขอแสดงความยินดีกับผลสำเร็จทุกด้าน โดยการนำของ ผอ.อนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ที่ได้
จัดการศึกษาจนสำเร็จและแสดงความยินดีกับท่านรองฐิติ ทะนันชัย ที่ได้รับรางวัลเสมารักษ์ ครูทั้ง 2 ท่านที่
ได้รับรางวัล รวมถึงนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ และ V-net ตลอดจนการรับประกาศเป็นสถานศึกษา 
Excellence Center สถานศึกษาปลอดภัยถึง 6 ปีติดต่อกัน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะรับปริญญาบัตรใน
เดือนสิงหาคมนี้ ทั ้งหมดถือเป็น Manual report จากการบริหารจัดการของวิทยาลัย ฝากผู ้อำนวยการ 
เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ สื่อโซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค หรือ Tiktok เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.2  การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์   นำเสนอผลสรุปยอดการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ยอด ณ วันที่ 
30 พฤษภาคม 2567 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 54.77  ระดับ ปวช.1 242 คน ระดับ ปวส.1 365 คน                  
จะให้งานแนะแนวหาแนวทางเชิงรุก และติดตามหาสาเหตุของจำนวนที่ลดลง เพื่อวางแผนการรับนักเรียน 
นักศึกษาในปีต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3  สถานศึกษานวัตกรรม 
 (เอกสารประกอบ หนังสือสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ กสศ. 
08/2456/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 เรื่องการจัดสรรทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอชีพชั้นสูง)  
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์  การจัดสรรทุนจากกองทุน กสศ. ซึ่งปีนี้วิทยาลัยได้เสนอขอเพ่ือรับการประเมิน
ขอรับทุนสถานศึกษานวัตกรรม ประเภททั่วไป ระดับ ปวช.5 ปี และ ปวส.2 ปี วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกใน
รอบแรก 12 แห่ง  
ประธาน  ขอให้พิจารณาคัดเลือกให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นเรื่องผลการเรียน ความยากจน  และ
กรณเีรียนไม่จบจะดำเนินการอย่างไร 
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์  ให้ข้อมูลว่า จากที่ผ่านมาผู้รับทุนผ่านเกณฑ์และจบทุกคน แนวทางกรณีไม่จบจะ
มีติดตาม และควบคุมดูแลเพ่ือให้จัดสรรเงินได้ 
ประธาน  เสนอขอให้มีพ่ีเลี้ยง ที่คอยดูแลติดตาม 

นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์  แจ้งว่า มีทีมงานแผนก และผู้ประสานงานของโครงการคอยดูแล 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4  การเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก (สถานศึกษานำร่อง) และการ
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 
 (เอกสารประกอบ ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ที่ 132/2567 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและ
รายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567)  
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์  นำเสนอประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ SAR รับการประเมิน โดยวันที่ 15 
มิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพ่ือให้ สมศ. ส่งให้กรรมการประเมินภายนอก เตรียมประชุม วันที่ 
7 มิถุนายน 2567 มอบรองฝ่ายแผนงานฯ เตรียมรับการและรายงานให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5  แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์   นำเสนอแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ WE R Cheewa Phrae เน้นการมีส่วน
ร่วมและทำงานเป็นทีมด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  
ประธาน  การพัฒนาวิทยาลัยฯ สามารถบูรณาการสายอาชีพให้ตรงกับอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ได้  
คณะกรรมการยินดีและสนับสนุน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  5.1  การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2567 – 2570 
  (เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปะจำปีงบประมาณ 
2566 ปีปัจจุบัน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2567-2570 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ)  
นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์   นำเสนอ เปรียบเทียบงบประมาณของวิทยาลัยฯ และรยางานสรุปโครงการที่
ดำเนินการ และขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
นางสาวนุชศุภางค์ ถิ่นเดิม  ขอหารือเรื่อง ปรัชญาวิทยาลัยฯ ตกคำว่า หลัก หรือไม่ ขอให้ปรับเป็น น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประธาน  แผนพัฒนาสถานศึกษาจะนำสถานศึกษาไปสู่อนาคต จากยอดงบประมาณท่ีลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายคงท่ี 
ทำให้เกิดยอดคิดลบ และในอนาคตเงินบำรุงการศึกษาจะลดลง เงินอุดหนุนลดลง จะกระทบต่อการบริหาร
จัดการขึ้นกับสถานศึกษา ถ้างบประมาณ 2568 ยังไม่เพ่ิมขึ้น ต้องหาแนวทางบริหารจัดการให้ดี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  5.2  การแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชา สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2567  
  (เอกสารประกอบ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0601/7160 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชา สำหรับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประจำปี 2567    

นายอนรรฆ ชนาธินาถงพงศ์   แจ้งว่า มีหนังสือจาก สอศ. ให้วิทยาลัยระบุกลุ่มวิชา อัตราว่าง 1 อัตรา จากการ
รวมบรวมข้อมูลการรับย้าย โดยได้สรุปจำนวนชั่วโมงในสาขาที่ควรจะรับย้าย แผนกบัญชีมีคาบสอนเกิน 84 
คาบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีคาบสอนเกิน 72 คาบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกมีคาบสอนเกิน 50 
คาบ ส่วนของครู บัญชี มีครูอัตราจ้างไม่มีสิทธิสอบ 3 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่มีครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
กราฟิกมีครูอัตราจ้างยังไม่มีสิทธิสอบ จากข้อมูลดังกล่าวจึงขอเสนอ รับย้ายครูแผนกวิชาการบัญชี 

ประธาน จากข้อมูลมผีู้เรียนจำนวนมาก ครูยังไม่เพียงพอ จึงขอรับย้ายครแูผนกวิชากรบัญชี 

พระโกศัยเจติยารักษ์ แสดงความคิดเห็น ว่าเหมาะสม เนื่องจาเป็นแผนกวิชาที่มีทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี จึงต้องมีบุคลากรที่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา 16.3๐ น. 
 

                      อนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์ 
       (นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์) 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
                 เลขานุการ 

            ผู้บันทึกการประชุม 
 


